

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số *293* /UBND-VPĐP

Nghi Xuân, ngày *7* tháng 3 năm 2017

V/v yêu cầu góp ý hoàn thiện
Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện về
xây dựng nông thôn mới.

Kính gửi: Trưởng các phòng, ban, đoàn thể cấp huyện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện về việc xây dựng Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020. Ủy ban nhân dân huyện đã giao Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện xây dựng Dự thảo Nghị quyết (*có Dự thảo Nghị quyết gửi kèm theo*).

Để sớm hoàn thiện Nghị quyết, kịp thời trình Thường trực Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện thông qua, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đoàn thể nghiên cứu và đóng góp ý kiến một cách đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao; các ý kiến đề nghị sửa trực tiếp vào văn bản điện tử đính kèm hoặc văn bản giấy, gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện) trước ngày 10/3/2017. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới huyện tổng hợp hoàn thiện, trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện trước khi gửi Thường trực Ban chỉ đạo huyện. / *R*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT, VPĐP.

Gửi: Văn bản điện tử.

ck

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Huyện Hải Nam

Dự Thảo

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH
HUYỆN ỦY NGHI XUÂN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
Số -NQ/HU

Nghi Xuân, ngày tháng năm 2017

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN
về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2017 - 2020

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:

Thực hiện Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020; Thông tư số 07/TT-BNNPTNT, ngày 08/02/2010 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2010 - 2020 theo Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM.

Thực hiện Chỉ thị số - CT/TU, ngày / /2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2015; Kế hoạch số 314/KH-UBND, ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về triển khai Chương trình xây dựng NTM tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2010 - 2015.

Thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/HU, ngày 12/3/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về xây dựng NTM. Sau 6 năm triển khai thực hiện chương trình, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành với quyết tâm cao của các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; sự đồng thuận, vào cuộc tích cực của toàn dân nên đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân huyện nhà không ngừng được nâng cao, tình hình kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến rõ rệt. Đặc biệt, với nhiều cách làm sáng tạo, xây dựng NTM gắn với truyền thống văn hóa, phong trào xây dựng NTM trong nhân dân đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, sản xuất nông nghiệp bước đầu phát triển với nhiều mô hình có hiệu quả, cơ sở hạ tầng được đầu tư, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện, nhất là phúc lợi cộng đồng; an sinh xã hội được bảo đảm; góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều trong toàn huyện còn 8,34%. Tiềm năng, lợi thế của Nghi Xuân bước đầu được khơi dậy.

Các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong huy động các nguồn lực phấn đấu đạt và cơ bản đạt chuẩn các tiêu chí XD NTM để về đích NTM giai đoạn 2011 - 2016. Đến hết năm 2016, toàn huyện đã có 8 xã (47,0% tổng số xã)

được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, gồm: Xuân Viên, Xuân Mỹ, Xuân Thành, Xuân Phổ, Xuân Lĩnh, Tiên Điền, Xuân Hồng và xã Cổ Đạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2016 còn bộc lộ những hạn chế nhất định:

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện xây dựng NTM ở một số địa phương chưa quyết liệt, chưa chủ động thiếu tính sáng tạo, kết quả đạt được còn thấp so với yêu cầu đặt ra, sự vào cuộc của người dân ở một số nơi chưa cao vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại; công tác tuyên truyền chưa được thực hiện thường xuyên và hiệu quả. Một số địa phương thiếu chăm lo, soát xét mức độ còn lại các tiêu chí đã hoàn thành để có giải pháp khắc phục nên chất lượng tiêu chí đạt chưa bền vững.

- Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, nhất là việc ứng dụng KH-CN vào sản xuất để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; thu hút doanh nghiệp, nguồn lực đầu tư vào sản xuất nông nghiệp và tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn hạn chế. Chất lượng nhiều mô hình còn thấp, thiếu tính bền vững, chưa tạo được sức lan tỏa, hiệu quả hoạt động nhiều THT, HTX chưa cao.

- Việc bình xét, công nhận, biểu dương gia đình văn hóa, thôn văn hóa ở một số địa phương vẫn còn mang tính thành tích, chưa chú trọng đến chất lượng và tính bền vững của phong trào.

- Sự phối hợp giữa các ngành với các thành viên Ban chỉ đạo ở huyện có lúc, có việc chưa chặt chẽ và không kịp thời. Các ban ngành, đoàn thể chưa thực sự tích cực, chủ động phối hợp giúp các xã triển khai các nội dung về xây dựng NTM. Đặc biệt sự vào cuộc của các phòng, ban, đơn vị thiếu quyết liệt, chưa xác định rõ trách nhiệm thực hiện các tiêu chí, lĩnh vực thuộc đơn vị mình, chưa sâu sát nắm bắt kết quả thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí từ cơ sở để có kế hoạch cụ thể chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; vai trò chỉ đạo của cấp trên trực tiếp còn chung chung, chưa thường xuyên nên chưa thực sự đồng hành cùng các địa phương để triển khai, thậm chí còn gây phiền hà, chậm giải quyết các tờ trình, kiến nghị đề xuất của xã.

- Kết quả huy động nguồn lực còn hạn chế, nhất là việc thiếu chủ động của một số địa phương trong việc huy động nội lực, vận động các nguồn ngoài lực phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 14/2/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Đề cụ thể hóa và thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXI; tiếp tục duy trì động lực và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; phát huy những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2016, đồng thời khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế, yếu kém; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động mọi

nguồn lực triển khai toàn diện Chương trình XD NTM trên địa bàn huyện; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình XD NTM giai đoạn 2017 - 2020 như sau:

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, MỤC TIÊU:

1. Quan điểm chỉ đạo.

Thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay là yêu cầu cần thiết đúng hướng, đúng chủ trương, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội với mục tiêu toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng, với sự tham gia của mọi người dân. Gắn kết quả thực hiện chương trình XD NTM với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.

Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới là điều kiện thuận lợi cho mỗi địa phương phát triển bền vững tạo ra sự đồng đều giữa các xã; là điều kiện quan trọng để phát triển nhanh hơn nhờ kết nối vùng miền về cả hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển sản xuất, tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đồng thời thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa làng xã nhằm nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho người dân.

Huy động các nguồn vốn lồng ghép, khai thác hiệu quả nguồn xã hội hóa và các tiềm năng lợi thế đất đai, lao động sẵn có, huy động đầu tư của các thành phần kinh tế và đóng góp công sức của nhân dân với phương châm “Người dân nông thôn là chủ thể XD NTM”, “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, không huy động quá sức dân; nhưng cũng không được trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ cấp trên. Tăng cường học tập, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, các điển hình tiên tiến về XD NTM trên địa bàn toàn huyện.

2. Mục tiêu.

2.1. Mục tiêu tổng quát.

Xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới dựa trên nền các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, có kết cấu hạ tầng phù hợp với quy hoạch không gian làng, xã, quy hoạch kinh tế - xã hội của ngành và địa phương; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; đảm bảo về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường sinh thái... nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, miền; nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, kết nối vùng miền về cả hạ tầng kinh tế - xã hội và phát triển sản xuất, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, xây dựng Nghi Xuân sớm trở thành trung tâm kinh tế văn hóa phía bắc của tỉnh Hà Tĩnh.

2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2018 phấn đấu hoàn thành 17/17 xã đạt chuẩn NTM; cụ thể:

- + Cuối năm 2016 có 8/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới;
- + Năm 2017: phần đầu có thêm 5 xã đạt chuẩn;
- + Năm 2018: phần đầu có thêm 4 xã đạt chuẩn;
- Tập trung chỉ đạo 4 xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì bền vững và hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trước năm 2020, nâng cao chất lượng tiêu chí đạt chuẩn của các xã về đích hàng năm.
- Đến năm 2019 huyện trở thành “Huyện nông thôn mới”.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Tổ chức tốt việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt quan tâm nâng cao ý thức tự giác, tự chủ của người dân với chủ trương xây dựng nông thôn mới là dân làm và làm cho dân. Xây dựng nông thôn mới, vừa là mục tiêu, vừa yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội bền vững, vừa là nhiệm vụ cấp bách thực hiện chủ trương có tầm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng việc gắn nội dung phát động thi đua với tổ chức tổng kết, đánh giá; xây dựng lộ trình và đề ra giải pháp để đưa phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển sâu rộng, đi vào chiều sâu, hiệu quả; việc lập Khung Kế hoạch XD NTM, đô thị văn minh được xây dựng theo 3 cấp (cấp huyện; cấp xã; và cấp thôn, tổ dân phố), trong đó BCD XD NTM huyện trực tiếp xem xét, phê duyệt Kế hoạch cấp xã; BCD xã phê duyệt KH cho cấp thôn.
2. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, toàn diện của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong XD NTM; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện chương trình XD NTM làm một trong các nội dung, tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan.
3. Không ngừng củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn đáp ứng tốt hơn yêu cầu XD NTM. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội bằng các chương trình, hành động và việc làm cụ thể, thiết thực để XD NTM.
4. Chủ động huy động nguồn lực theo các cơ chế đã được tỉnh phê duyệt đối với huyện NTM giai đoạn 2016-2020, chú trọng huy động nguồn xã hội hóa; không huy động quá sức dân. Làm tốt công tác thu hút đầu tư trên tất cả các lĩnh

vực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư sớm triển khai các dự án đầu tư vào địa bàn, nhất là các dự án sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp; dự án phát triển đô thị, các dự án theo hình thức đối tác công tư (PPP) để vừa xây dựng đô thị vừa tạo nguồn lực phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn theo tiêu chí NTM, phù hợp với quy hoạch, kết nối đồng bộ với hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh, làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, sạch đẹp, văn minh.

5. Triển khai toàn diện và hiệu quả các nội dung Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là việc đổi mới và phát huy các hình thức tổ chức sản xuất. Tập trung thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch khu vực nông thôn như du lịch văn hoá, du lịch trải nghiệm NTM góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thúc đẩy các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị; Tăng cường ứng dụng KHCN vào sản xuất, chuyển dịch cây trồng, vật nuôi theo hướng xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp ven đô, dựa vào thị trường các đô thị lân cận để phát triển. Các ngành, các địa phương chủ động, tích cực thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng thu ngân sách địa phương, góp phần đẩy mạnh tích tụ ruộng đất và chuyển một phần lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. Đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập và không ngừng cải thiện đời sống mọi mặt của người dân nông thôn.

6. Chăm lo phát triển toàn diện giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tinh thần của người dân nông thôn; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương. coi trọng và triển khai đồng bộ các giải pháp làm cho môi trường nông thôn ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, tạo điều kiện cho nông dân có cuộc sống tốt hơn. Xây dựng xã hội nông thôn đoàn kết, đồng thuận, dân chủ, kỷ cương, bình đẳng và giàu bản sắc gắn với xây dựng nông thôn mới.

7. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

8. Có cơ chế khuyến khích nhằm huy động mọi nguồn lực phục vụ XD NTM, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thể hiện vai trò chủ thể trong xây dựng NTM. Khuyến khích các mô hình tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tự làm, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong xây dựng, quản lý, khai thác các công trình hạ tầng; xây dựng đời sống văn hóa. Xây dựng cơ chế hỗ trợ để thực hiện chương trình XD NTM đối với các xã chưa đạt chuẩn NTM.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp ủy các cấp, Ban chỉ đạo xây dựng NTM các xã, thị trấn có trách nhiệm quán triệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đồng thời xây dựng Nghị quyết của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả trong phạm vi địa bàn, cơ quan, đơn vị mình.
2. Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tổ chức thực hiện Nghị quyết.
3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa – thông tin, Đài phát thanh – truyền hình huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 – 2020; Đưa tin, nêu gương điển hình trong xây dựng NTM.
4. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết ở các xã, thị trấn. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban xây dựng Đảng theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đối với người đứng đầu các ngành, các địa phương, đơn vị.
5. Ban Dân vận Huyện ủy đẩy mạnh công tác vận động quần chúng nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất. Phát động sâu rộng phong trào “Dân vận khéo” trong thực hiện “Chung sức xây dựng NTM”.
6. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia chương trình xây dựng NTM.
7. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền, Huyện ủy viên phụ trách xã có trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện giúp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết ở địa phương được phân công phụ trách.
8. Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện, UBKT Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được phổ biến tới các chi bộ./.

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh ủy; (để báo cáo).
- Các đ/c ủy viên BCH Đảng bộ huyện.
- Các cấp ủy các TCCS Đảng trực thuộc.
- Lưu VP.

**T/M BAN CHẤP HÀNH
BÍ THƯ**

Trần Bái Hà